

Handwritten signature

HỘI LHPN TỈNH BẮC GIANG

TÀI LIỆU

**TUYÊN TRUYỀN, SINH HOẠT HỘI VIÊN
QUÝ I/2024**

Chủ đề: Mừng Đảng, mừng xuân Giáp Thìn 2024

(Lưu hành trong hệ thống Hội LHPN tỉnh Bắc Giang)

Bắc Giang, tháng 01/2023

Mục lục

STT	Nội dung	Trang
Lời chúc mừng năm mới Giáp Thìn 2024 của Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Bắc Giang		
I. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN		
1.	Ý nghĩa ngày Quốc tế Phụ nữ	1
2.	Đảng Cộng sản Việt Nam – Mốc son chói lọi của cách mạng, của dân tộc Việt Nam	1
3.	Huyền thoại Bà Ba Đề Thám	3
4.	Phụ nữ Bắc Giang - 10 điểm nhấn nổi bật năm 2023	5
5.	Hội LHPN tỉnh Bắc Giang triển khai thực hiện Đề án “Tập hợp công nhân lao động và phát triển đoàn viên, hội viên, các tổ chức chính trị - xã hội tại các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang”	8
6.	Hạnh phúc gia đình tứ đại đồng đường	10
7.	Diễn hình gia đình phụ nữ làm kinh tế giỏi	12
8.	Hội LHPN xã Nghĩa Hưng, huyện Lạng Giang quyết tâm xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện	13
9.	Hội LHPN phường Thọ Xương thực hiện hiệu quả phong trào thi đua và các nhiệm vụ trọng tâm của Hội	14
10.	Một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2024	15
II. MỘT SỐ VĂN BẢN, CHÍNH SÁCH MỚI		
1	Quy định chính sách khuyến khích phát triển sản phẩm ocop trên địa bàn (NQ 67/2023/NQ-HĐND ngày 13/12/2023)	20
2	Quy định mới về mức chi cho các hoạt động phòng, chống bạo lực gia đình (Nghị định 76/2023/NĐ-CP của Chính phủ)	21
3	Nghị quyết số 81/2023/NQ-HĐND ngày 13/12/2023 của HĐND tỉnh quy định một số nội dung liên quan đến người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, phường, thị trấn và người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, tổ, địa phương trên địa bàn tỉnh Bắc Giang	23
4	Chỉ thị số 28 –CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc	24

**Lời chúc mừng năm mới Giáp Thìn 2024
của Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Bắc Giang**

Năm 2023, bám sát chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bắc Giang đã đổi mới tuyên truyền, tổ chức hoạt động, phong trào thi đua, tập trung xây dựng cơ sở hội vững mạnh. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bắc Giang vinh dự đón nhận Giải thưởng phụ nữ Việt Nam và Cờ thi đua đơn vị xuất sắc dẫn đầu phong trào phụ nữ toàn quốc năm 2023.

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phối hợp tổ chức thành công Hội thi dân vũ và thể dục thể thao phụ nữ toàn quốc năm 2023; triển khai sâu rộng phong trào thi đua “*Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới*”. Quan tâm triển khai các chương trình, cuộc vận động, dự án, đề án nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống hội viên phụ nữ, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Năm 2024, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh chỉ đạo các cấp hội tổ chức các hoạt động bám sát chủ đề năm “*Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động hội*”. Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua, cụ thể hóa các nhiệm vụ và giải pháp tập hợp, phát triển, quản lý hội viên; nâng cao chất lượng các mặt công tác. Quá trình triển khai nhiệm vụ gắn với các chương trình mục tiêu quốc gia, nghị quyết, chương trình hành động phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

Nhân dịp đón Xuân Giáp Thìn, thay mặt Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Bắc Giang, tôi trân trọng gửi tới các mẹ Việt Nam anh hùng cùng toàn thể cán bộ, hội viên phụ nữ và gia đình lời chúc mừng năm mới:

MẠNH KHỎE – HẠNH PHÚC – AN KHANG – THỊNH VƯỢNG

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Bắc Giang

NGUYỄN THỊ TUYẾN

I. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

1. Ý nghĩa ngày Quốc tế Phụ nữ

Trong 365 ngày của một năm, phụ nữ có riêng một ngày để được xã hội quan tâm và bù đắp những thiệt thòi, vất vả trong cuộc sống. Họ luôn âm thầm hy sinh và chịu đựng để xây dựng hạnh phúc gia đình. Vì vậy, họ xứng đáng nhận được sự tôn trọng và quan tâm hơn nữa từ một nửa kia còn lại của thế giới, chia sẻ với họ những khó khăn trong công việc và gia đình.

Ở một số nước trên thế giới, ngày 8/3 được coi là ngày lễ chính trong năm và tổ chức rất lớn. Trong những xã hội này, đàn ông tặng hoa và quà cho những người phụ nữ trong đời của họ như mẹ, vợ, bạn gái...

Hơn nữa, ngày Quốc tế Phụ nữ được kỷ niệm bằng những hoạt động liên hoan, diễu hành đòi quyền bình đẳng với nam giới, ở các vấn đề thực tiễn như mức lương, cơ hội giáo dục đào tạo, và thăng tiến trong nghề nghiệp, hay là điều kiện an sinh xã hội, chống mại dâm và bạo lực đối với phụ nữ...

Ở nước ta, để thể hiện sự tôn vinh những người phụ nữ, một nửa thế giới, các cơ quan, đoàn thể, gia đình thường tổ chức kỷ niệm ngày 8/3 rất trang trọng, tràn ngập hoa và những lời chúc tốt đẹp. Ngày 8/3 cũng là ngày nam giới thể hiện sự chăm sóc yêu thương cho người phụ nữ mà họ yêu quý.

Ban TG-CSLP sưu tầm

2. Đảng Cộng sản Việt Nam – Mốc son chói lọi của cách mạng, của dân tộc Việt Nam

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời ngày 03/02/1930 là sự kiện lịch sử cực kỳ trọng đại, một bước ngoặt vô cùng quan trọng trong lịch sử cách mạng Việt Nam; đáp ứng nhu cầu lịch sử của đất nước ta, phù hợp với xu thế phát triển của thời đại.

Cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX, chủ nghĩa tư bản chuyển từ tự do cạnh tranh sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa. Các nước tư bản đế quốc vừa tăng cường bóc lột nhân dân lao động trong nước vừa xâm lược và áp bức nhân dân các dân tộc thuộc địa. Thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917 đã đưa chủ nghĩa Mác - Lênin từ lý luận trở thành hiện thực, mở ra một thời đại mới - thời đại cách mạng chống đế quốc, thời đại giải phóng dân tộc. Đặc biệt, sự ra đời của Quốc tế Cộng sản (Quốc tế III) vào tháng 3/1919 đã thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ phong trào cộng sản và công nhân quốc tế.

Tại Việt Nam, trước sự xâm lược và tăng cường đàn áp, bóc lột nhân dân của thực dân Pháp, các phong trào yêu nước của nhân dân ta chống thực dân Pháp diễn ra

liên tục và sôi nổi nhưng đều không mang lại kết quả. Đứng trước cuộc khủng hoảng về đường lối cứu nước, nhiều nhà yêu nước đương thời tiếp tục con đường cứu nước theo lối cũ thì ngày 05/6/1911 người thanh niên Nguyễn Tất Thành (tức là Nguyễn Ái Quốc, Hồ Chí Minh sau này) đã quyết tâm ra đi tìm đường cứu nước theo phương hướng mới. Người đi qua nhiều nước của châu Âu, châu Phi, châu Mỹ và đã phát hiện ra chân lý: Chủ nghĩa tư bản, chủ nghĩa đế quốc thực dân là cội nguồn mọi đau khổ của công nhân và nhân dân lao động ở chính quốc cũng như ở các nước thuộc địa.

Tháng 7/1920, Nguyễn Ái Quốc được đọc “Đề cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa” của Lênin và Người đã tìm ra con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc Việt Nam, đó là con đường cách mạng vô sản. Từ năm 1921 đến năm 1930, Nguyễn Ái Quốc ra sức truyền bá chủ nghĩa Mác-Lênin vào phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam, chuẩn bị về lý luận cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam. Người nhấn mạnh: cách mạng muốn thành công phải có đảng cách mạng chân chính lãnh đạo; Đảng phải có hệ tư tưởng tiên tiến, cách mạng và khoa học dẫn đường, đó là hệ tư tưởng Mác-Lênin. Trong thời gian này, Người cũng tập trung cho việc chuẩn bị về tổ chức và cán bộ. Người lập ra Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên (năm 1925), tổ chức nhiều lớp đào tạo cán bộ tại Quảng Châu (Trung Quốc) và gửi cán bộ đi học tại trường Đại học Phương Đông (Liên Xô) và Trường Lục quân Hoàng Phố (Trung Quốc) nhằm đào tạo cán bộ cho cách mạng Việt Nam. Nhờ hoạt động không mệt mỏi của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc và nhiều đồng chí cách mạng tiên bối mà những điều kiện thành lập Đảng ngày càng chín muồi.

Cuối năm 1929, những người cách mạng Việt Nam trong các tổ chức cộng sản đã nhận thức được sự cần thiết và cấp bách phải thành lập một Đảng Cộng sản thống nhất, chấm dứt tình trạng chia rẽ phong trào cộng sản ở Việt Nam. Nguyễn Ái Quốc đã chủ động tổ chức và chủ trì Hội nghị hợp nhất Đảng tại Hương Cảng, Trung Quốc từ ngày 06/01 đến ngày 07/02/1930. Hội nghị đã quyết định hợp nhất các tổ chức Đảng (Đông Dương Cộng sản Đảng, An Nam Cộng sản Đảng, Đông Dương Cộng sản Liên đoàn) thành Đảng Cộng sản Việt Nam. Hội nghị thảo luận và thông qua các văn kiện: Chánh cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt, Chương trình tóm tắt và Điều lệ vắn tắt của Đảng Cộng sản. Những văn kiện đó do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo, được Hội nghị hợp nhất Đảng thông qua là sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin vào điều kiện cụ thể của cách mạng Việt Nam. Hội nghị thông qua lời kêu gọi của Nguyễn Ái Quốc thay mặt Quốc tế Cộng sản và Đảng Cộng sản Việt Nam gửi đến đồng bào, đồng chí trong cả nước nhân dịp thành lập Đảng.

Hội nghị hợp nhất các tổ chức Cộng sản có ý nghĩa như là một Đại hội thành lập Đảng. Những văn kiện được thông qua tại Hội nghị hợp nhất do Nguyễn Ái Quốc chủ trì chính là Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng đã quyết nghị lấy ngày 3 tháng 2 dương lịch hằng năm làm ngày kỷ niệm thành lập Đảng.

Có thể khẳng định, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là kết quả của sự chuẩn bị đầy đủ về tư tưởng, chính trị và tổ chức; của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể nước ta; là sản phẩm của sự kết hợp chủ nghĩa Mác - Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước. Lịch sử dân tộc Việt Nam kể từ khi có Đảng là những trang sử hào hùng nhất, oanh liệt nhất và vẻ vang nhất. Kể từ khi có Đảng, nhân dân ta đã thoát khỏi ách nô lệ đứng lên làm chủ đất nước từ thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, lập ra nước Việt Nam dân chủ cộng hoà, đến thắng lợi trong cuộc đấu tranh chống đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai làm nên đại thắng mùa Xuân năm 1975, thống nhất đất nước; tiếp đó là thành công của công cuộc đổi mới đất nước. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Việt Nam đã và đang khẳng định được uy tín ngày càng vững chắc trên trường quốc tế./.

Ban XDTCH sưu tầm

3. Huyền thoại Bà Ba Đề Thám

Sử sách lưu truyền bà thường được gọi là bà Ba Cẩn, là vợ thứ ba và là cộng sự của Hoàng Hoa Thám, lãnh tụ cuộc khởi nghĩa chống Pháp ở Yên Thế vào cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20. Đề Thám, vị tướng lĩnh lừng danh, người đã làm bọn Pháp khiếp sợ và kinh nể.

Bà Đặng Thị Nhu từ nhỏ được người cha với vốn kiến thức uyên thâm truyền dạy cho bà những thủ thuật hiểm có để làm những việc lớn trong thiên hạ. Như phép tính trong Thái Ất thần kinh (*phép tính này trong lịch sử Việt Nam mới chỉ có Trương Trình Nguyễn Bình Khiêm lĩnh hội được*) bà Nhu cũng thuộc lòng bàn tay. Bà Nhu còn thông thuộc kỹ môn độn giáp, có thể tiên đoán trước được nhiều sự việc.

Sử sách ghi lại, vốn nhan sắc lại tài năng nên gia đình bà bị một tên quan nhà giàu trong vùng ép gả cưới. Căm hận bọn quan lại bất nhân, lại nghe tiếng lành của Đề Thám nên bà đã lặn lội "*cọc đi tìm trâu*" ngược dòng sông Thương lên Bồ Hạ - Yên Thế để gặp được người thủ lĩnh trong mộng và cũng là cách công khai chống đối lại bọn cường quyền.

Sau 3 ngày đàm đạo chuyện chính sự tại đền Bến Nhãn (*đền thờ Trần Hưng Đạo*), Đề Thám thấy cô gái họ Đặng là người am hiểu nên đã nhanh chóng kết duyên chồng vợ. Từ đó, bà Ba Cẩn vừa là vợ, vừa là một quân sư đặc dụng cho Đề Thám và nghĩa quân Yên Thế. Nhiều trận đánh, với sự cố vấn của bà, Đề Thám đã nhanh chóng giành chiến thắng.

Tuy nhiên, theo một giả thiết khác của một nhà nghiên cứu đương thời Thái Gia Thu thì khi Đề Thám đi lánh nạn tại một ngôi làng nhỏ và gặp bà Đặng Thị Nhu. Đề Thám nói dối là mình là dân buôn bị cướp hết tiền. Thương cảm, bà Nhu mới đưa Đề Thám về gặp cha. Gia đình bà Nhu trở thành cơ sở bí mật của nghĩa quân Yên Thế.

Tâm đầu ý hợp nên chỉ một thời gian ngắn, Đề Thám cưới bà Nhu làm vợ thứ ba và đưa về đồn Phồn Xương để cùng bàn soạn hoạt động chống thực dân Pháp.

Năm 1901, bà Ba Cẩn sinh được con gái đầu lòng đặt tên là Hoàng Thị Thế với ý nghĩa là vùng đất Yên Thế - nơi nghĩa quân khởi phát. Đến năm 1908, bà sinh được một người con trai đặt tên là Hoàng Hoa Phồn (*sau này đổi thành Hoàng Văn Vi để tránh sự truy nã gắt gao của thực dân Pháp*), đánh dấu vùng đất Phồn Xương - nơi có đồn Phồn Xương, một pháo đài bằng đất bất hủ mà Hoàng Hoa Thám đã xây dựng trước đó.

Cũng tại đồn Phồn Xương này, bà Ba Cẩn đã cùng Hoàng Hoa Thám và quân sư Hoàng Điền Ân nghĩ ra nhiều kế sách khiến quân viễn chinh Pháp nhiều phen khốn đốn. Thậm chí, đã có lần đích thân bà Ba Cẩn không biết bằng cách nào đã đột nhập được vào doanh trại quân Pháp tại ở Hà Nội nhằm đầu độc binh lính viễn chinh. Việc bất thành, nhưng quân Pháp chỉ nghe tiếng bà đã sợ mất vía. Mật thám Pháp sau nhiều lần dò la, đã xác định bà Ba Cẩn là mối lo lớn cần phải triệt tiêu ngay lập tức.

Năm 1909, Pháp triển khai quân bố ráp khắp nơi. Thấy tình thế khó xoay chuyển, bà Ba Cẩn đã khuyên chồng nên rút lui vào rừng. Sáng 1/12/1909 bà Ba Cẩn và con gái là Hoàng Thị Thế bị quân địch bắt giữ.

Sau một thời gian mẹ con bà Ba Cẩn bị giam tại Hoả Lò (Hà Nội), thực dân Pháp đày mẹ con bà sang Nam Mỹ. Trong lúc quân canh sơ hở, bà Ba Cẩn đã nhảy xuống biển tự tử vào ngày 25/12/1910 để thể hiện lòng trung với nghĩa quân và với Tổ quốc.

Người đời coi Bà như một vầng trăng đẹp của bầu trời Yên Thế hoang sơ và thiêng liêng, để tưởng nhớ công lao của bà, hiện nay UBND huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang đã đặt một tên đường, phố mang tên phố Bà Ba. Tại thành phố Bắc Giang cũng đã đặt một tuyến đường mang tên Đặng Thị Nhu.

Hiện nay, trong đồn lũy Phồn Xương, ngay chính gian nhà mà Đề Thám và bà Ba Cẩn từng ở trước đây là đền thờ bà Ba. Đền thờ được nhân dân xây dựng năm 1995, bên cạnh đó là ngôi mộ của con gái bà Ba Cẩn- Hoàng Thị Thế. Trong tâm trí của người dân huyện Yên Thế nói riêng, của nhân dân Bắc Giang nói chung, bà Ba Cẩn mãi là tấm gương sáng trong như ngọc. Một tấm gương vì chồng vì con và cao hơn tất cả là vì Tổ quốc. Đền thờ bà Ba Cẩn không chỉ là chốn tâm linh thiêng liêng mà còn là nơi để nhân dân địa phương tưởng nhớ đến bà. Đặng Thị Nhu là một tấm gương điển hình của phụ nữ Việt Nam.

Theo Báo Phụ nữ Việt Nam

4. Phụ nữ Bắc Giang – 10 điểm nhấn nổi bật năm 2023

Năm 2023, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bắc Giang đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua yêu nước, nâng cao chất lượng công tác Hội toàn tỉnh, dưới đây là 10 sự kiện/hoạt động tiêu biểu:

Thứ nhất: Phối hợp tổ chức thành công Hội thi dân vũ và thể dục thể thao phụ nữ toàn quốc năm 2023 tại tỉnh Bắc Giang: Phối hợp TW Hội LHPN Việt Nam tổ chức thành công Hội thi dân vũ và thể dục thể thao phụ nữ toàn quốc năm 2023 tại tỉnh Bắc Giang có 936 vận động viên đến từ 50 tỉnh, thành Hội, đơn vị tham gia. Lễ khai mạc, bế mạc Hội thi được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài PTTH tỉnh; hội thi đã diễn ra 37 trận đấu bóng chuyền hơi; 136 trận cầu lông, 22 tiết mục dân vũ chung khảo. Kết quả, Ban tổ chức đã trao 45 bộ giải Nhất, Nhì, Ba, Khuyến khích, giải chuyên đề cho các vận động viên, đội thi đấu. Kết thúc Hội thi, TW Hội LHPN Việt Nam đã tặng Bằng khen cho 08 tập thể, cá nhân; BTV Hội LHPN tỉnh tặng Bằng khen cho 13 cá nhân có thành tích góp phần tổ chức thành công Hội thi.

Thứ hai: Triển khai sâu rộng Phong trào thi đua "Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới": Hội LHPN tỉnh chỉ đạo 100% chi hội tổ chức sinh hoạt chuyên đề dịp 8/3 tuyên truyền, triển khai thực hiện phong trào; tổ chức Hội thảo "*Chia sẻ kinh nghiệm triển khai phong trào thi đua*"; thiết kế poster, in 658 pano tuyên truyền. Toàn tỉnh tổ chức 1.607 cuộc tọa đàm, biểu dương, nói chuyện chuyên đề, chia sẻ kinh nghiệm, giao lưu tìm hiểu kiến thức, giáo dục chính trị, tư tưởng, truyền thống, phẩm chất đạo đức phụ nữ...; tổ chức hàng nghìn công trình chào mừng, hoạt động gặp mặt, tặng quà, giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, dân vũ... nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện trọng đại của đất nước, của Hội; vận động phụ nữ rèn luyện phẩm chất đạo đức "Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang" gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; duy trì hoạt động/loại hình làm theo Bác tại 100% cơ sở Hội; kết quả, từ các mô hình đã thu được 13,955 tỷ đồng và trên 21,8 tấn gạo, giúp 11.096 lượt hội viên phụ nữ, trẻ em nghèo, có hoàn cảnh khó khăn.

Thứ ba: Thực hiện hiệu quả Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch" gắn với Đề án 1553, góp phần xây dựng nông thôn mới: Các cấp Hội tổ chức 4.597 cuộc tuyên truyền, tập huấn, truyền thông, hội nghị, tọa đàm, hội thi, sinh hoạt chuyên đề... về bảo vệ môi trường, các tiêu chí thực hiện Cuộc vận động, tiêu chí Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2030, vệ sinh ATTP... có 297.857 lượt hội viên phụ nữ tham gia; thành lập 119 mô hình "*Chi hội phụ nữ 5 có, 3 sạch*" với trên 25.000 thành viên; đăng ký thực hiện 326 công trình/hoạt động/phần việc thiết thực tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh với tổng trị giá trên 3,9 tỷ đồng. Toàn tỉnh có 312.665 hộ gia đình hội viên đạt 8 tiêu chí 5 không 3 sạch (đạt 94,5%).

Phát động ra quân tổng vệ sinh môi trường, hưởng ứng Tết trồng cây xuân Quý Mão trong toàn tỉnh; chăm sóc 1.175.000 cây xanh và trên 500 con đường hoa; tổ chức Tọa đàm chia sẻ kinh nghiệm truyền thông về thu gom, phân loại, đổ rác thải sinh hoạt đúng quy định; chỉ đạo Hội LHPN 3 cấp tổ chức sơ kết 03 năm triển khai thực hiện Đề án, biểu dương 54 điển hình tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc; tổ chức 4.374 hội nghị tập huấn; Hội thi tìm hiểu về kiến thức bảo vệ môi trường, tại các Hội nghị, đã tặng 52.092 chiếc xô, sọt rác, thùng đựng rác, làn nhựa, 6.047 gói men vi sinh; tiết kiệm từ thu gom, phân loại, bán rác tái chế được trên 1,5 tỷ đồng giúp đỡ phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Thứ tư: Quan tâm triển khai nhiều hoạt động thực hiện Chương trình “Mẹ đỡ đầu” gắn với Đề án 938: Hội LHPN tỉnh tổ chức các sự kiện “Ngày hội gia đình hạnh phúc”; Tọa đàm “Gia đình hạnh phúc - Chia sẻ và yêu thương” và “Mẹ đỡ đầu - Hành trình yêu thương”; Phối hợp tổ chức Hội nghị nói chuyện chuyên đề “Chọn một con đường, chọn một lối đi” cho gần 800 nữ phạm nhân đang chấp hành án tại Trại giam Ngọc Lý, huyện Tân Yên; phối hợp tổ chức Hội thảo “Xóa bỏ các tập tục văn hóa có hại cho sức khỏe, thực hiện nếp sống văn hóa mới”. Các cấp Hội đã vận động, thăm, tặng 20.032 suất quà (tiền, quà, học bổng, thẻ BHYT...) cho các gia đình phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh nhân dịp các ngày lễ, tết, đầu năm học mới... trị giá gần 7,9 tỷ đồng. Toàn tỉnh phối hợp vận động, nhận đỡ đầu 335 trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn; nâng tổng số đến nay, toàn tỉnh có 922 cháu được nhận đỡ đầu thông qua tổ chức Hội.

Thứ năm: Chủ động triển khai nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả hỗ trợ nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ: Tổ chức “Ngày hội phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp” năm 2023 với 23 gian hàng trưng bày, quảng bá, giới thiệu hơn 135 sản phẩm OCOP, nông sản, thực phẩm đặc trưng của 17 đơn vị trong và ngoài tỉnh; phát động tham gia Cuộc thi “Phụ nữ khởi nghiệp, phát huy tài nguyên bản địa”; Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2023; đã có 01 Dự án đạt giải nhất cấp vùng và giải Nhì cuộc thi toàn quốc năm 2023. Các cấp Hội tổ chức 08 lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức về khởi sự kinh doanh, khởi sự hợp tác xã, kinh doanh online cho 610 chị; giúp 389 phụ nữ khởi nghiệp/khởi sự kinh doanh thành công thông qua hình thức cho vay vốn và hỗ trợ phương tiện sinh kế với tổng trị giá gần 18,9 tỷ đồng; rà soát, đăng ký, tổ chức các hoạt động giúp 2.184 hộ nghèo thoát nghèo (đạt 108,5% chỉ tiêu), 442 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ thoát nghèo bền vững (đạt 110% chỉ tiêu).

Thứ sáu: Linh hoạt, sáng tạo thực hiện hoạt động góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền: Hội LHPN tỉnh tham mưu, phối hợp tổ chức Hội nghị đối thoại giữa đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh với cán bộ, hội viên phụ nữ theo chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về bình đẳng giới và phát huy vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế- xã hội”. Tại Hội nghị, đã có 28/28 nội dung kiến nghị ở 10 nhóm vấn đề liên quan đến phụ nữ và bình đẳng giới được đồng chí Bí thư Tỉnh ủy trực tiếp trả lời, ghi nhận, tiếp thu; giao các cơ quan liên quan xem

xét, giải quyết, trả lời cử tri trong thời gian sớm nhất; chuyển đến các cơ quan trung ương có thẩm quyền xem xét giải quyết và có ý kiến tại các diễn đàn, chương trình nghị sự của Quốc hội; tổ chức 02 cuộc đối thoại giữa đồng chí Chủ tịch Hội LHPN tỉnh với 209 Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội LHPN cơ sở trên địa bàn tỉnh, trả lời, tiếp thu 24 ý kiến kiến nghị, đề xuất từ cơ sở. Phối hợp tham mưu, đề xuất BTV Tỉnh ủy ban hành 02 Đề án (Đề án số 15 về việc tăng cường công tác cán bộ trẻ, cán bộ nữ diện BTV Tỉnh ủy quản lý giai đoạn 2023-2030; Đề án số 19 về “Tập hợp công nhân lao động và phát triển đoàn viên, hội viên, các tổ chức chính trị - xã hội tại các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2023-2030”.

Thứ Bảy: Tập trung xây dựng cơ sở Hội vững mạnh, trọng tâm là nâng cao năng lực cán bộ Hội cơ sở: Thành lập và hướng dẫn hoạt động Ủy ban kiểm tra cấp tỉnh, huyện khóa I, nhiệm kỳ 2021-2026; 209/209 cơ sở xã/phường/thị trấn đã phân công cán bộ phụ trách công tác kiểm tra cấp cơ sở. Rà soát, bổ sung quy hoạch BCH, BTV, các chức danh chủ chốt Hội LHPN các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, nhiệm kỳ 2026-2031. Sửa đổi Quy định về trách nhiệm nêu gương của các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành; Chuẩn mực đạo đức của cán bộ Hội LHPN tỉnh Bắc Giang học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với phong trào thi đua “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới”.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động của Hội: tổ chức 10 lớp tập huấn công nghệ thông tin cho 418/418 Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội LHPN xã/phường/thị trấn; 100% tài liệu truyền thông, tập huấn của Hội LHPN tỉnh trong năm được số hóa truyền tải lên “Thư viện số tài liệu” trên Cổng thông tin điện tử của Hội. Hội LHPN tỉnh, 10/10 huyện, thành Hội 51/209 cơ sở Hội thực hiện triển khai hệ thống quản lý văn bản điều hành trên mạng internet, 100% văn bản phát hành được ký số điện tử; tài liệu các hội nghị, cuộc họp (không mật) được tạo mã QR-Code và đưa lên hệ thống quản lý điều hành.

Ban hành văn bản định hướng và cung cấp, biên soạn nội dung sinh hoạt 4 quý và chỉ đạo 100% chi hội tổ chức sinh hoạt chuyên đề theo từng quý. 100% Hội LHPN xã/phường/thị trấn có văn bản hướng dẫn chi hội tổ chức thực hiện chỉ tiêu, các nhiệm vụ công tác Hội cụ thể, phù hợp; lựa chọn, đăng ký xây dựng 23 cơ sở, 340 chi hội đạt vững mạnh toàn diện năm 2023.

Thứ tám: Triển khai nhiều giải pháp thu hút hội viên phụ nữ tham gia tổ chức và các hoạt động của Hội: Tổ chức ký kết 06 chương trình phối hợp với các ngành liên quan; chủ động đổi mới, tổ chức các hoạt động phù hợp với từng đối tượng, thu hút đông đảo phụ nữ tham gia như “Tết sum vầy cùng phụ nữ dân tộc thiểu số”, “Chăm sóc sức khỏe, tặng quà và giao lưu với nữ công nhân khu nhà trọ 2023”; nói chuyện chuyên đề “Vai trò của phụ nữ cao tuổi trong xây dựng gia đình hạnh phúc”; thành lập, ra mắt, tổ chức sinh hoạt Câu lạc bộ điểm “Nữ chủ nhà trọ” và chỉ đạo nhân rộng... Từ các hoạt động thiết thực của Hội, kết quả toàn tỉnh đã thu hút, kết nạp mới 4.972 hội viên nông nghiệp,

đô thị; tổ chức kết nạp 1.029 hội viên danh dự. 209/209 cơ sở tập hợp từ 60% phụ nữ từ 18 tuổi trở lên có mặt tại địa phương tham gia tổ chức Hội.

Thứ chín: Triển khai các hoạt động thực hiện Dự án 8: Phát động cuộc thi “*Lắng nghe con nói năm 2023*” đã có 271 tác phẩm dự thi; tổ chức tổ chức 220 hội nghị triển khai, truyền thông, tập huấn, hội nghị đối thoại, chiến dịch truyền thông thực hiện dự án... có 14.645 đại biểu tham dự; thành lập 287/240 tổ truyền thông cộng đồng (đạt 119,5% chỉ tiêu giai đoạn), 34 Câu lạc bộ “Thủ lĩnh của sự thay đổi” (đạt 97% chỉ tiêu giai đoạn) và 285 nhóm truyền thông zalo, facebook; nâng cấp, củng cố 41 Địa chỉ tin cậy (vượt 173% chỉ tiêu giai đoạn); phối hợp xây dựng các ấn phẩm truyền thông đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết của phụ nữ và trẻ em gái vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Thứ mười: Đẩy mạnh mở rộng quan hệ hợp tác, hỗ trợ phụ nữ hội nhập quốc tế: Hội LHPN tỉnh ký kết Thỏa thuận hợp tác với Hội LHPN tỉnh Xây Sôm Bun (Lào) giai đoạn 2022-2025; tổ chức Đoàn công tác sang thăm và làm việc với Hội LHPN tỉnh Xây Sôm Bun; tổ chức gặp mặt, làm việc giữa Hội LHPN hai tỉnh báo cáo một số kết quả nổi bật của tỉnh Bắc Giang và Hội LHPN tỉnh thời gian qua, thống nhất nội dung triển khai thỏa thuận hợp tác; thăm gặp gỡ hội viên phụ nữ bản Thông Khun, huyện A Nu Vông và trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về nâng cao kiến thức đảm bảo an toàn cho phụ nữ và trẻ em; kinh nghiệm trong xây dựng các mô hình phát triển kinh tế, hỗ trợ hội viên phụ nữ phát triển kinh tế; thăm 01 mô hình phát triển kinh tế và trao hỗ trợ xây dựng 01 nhà MATT cho 01 phụ nữ nghèo ở bản Thông Khun, huyện A Nu Vông, tỉnh Xây Sôm Bun.

Ban TG- CSLP

5. Hội LHPN tỉnh Bắc Giang triển khai thực hiện Đề án “Tập hợp công nhân lao động và phát triển đoàn viên, hội viên, các tổ chức chính trị - xã hội tại các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang”

Thực hiện Đề án số 19-ĐA/TU ngày 27/10/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tập hợp công nhân lao động và phát triển đoàn viên, hội viên, các tổ chức chính trị - xã hội tại các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang (gọi tắt là Đề án số 19), Đảng đoàn Hội LHPN tỉnh ban hành Kế hoạch số 12-KH/ĐĐ về việc thực hiện Đề án “Tập hợp công nhân lao động và phát triển đoàn viên, hội viên, các tổ chức chính trị - xã hội tại các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, một số nội dung chính như sau:

Mục tiêu thực hiện đến năm 2026:

- Thành lập 40 câu lạc bộ, tổ, nhóm phụ nữ (năm 2024: 10 CLB/tổ/nhóm, năm 2025: 10 CLB/tổ/nhóm, năm 2026: 20 CLB/tổ/nhóm); thí điểm thành lập 03 câu lạc bộ nữ chủ nhà trọ và 03 câu lạc bộ nữ công nhân xa quê.

- Phần đầu 90% nữ công nhân lao động đang sinh hoạt tại các câu lạc bộ, tổ, nhóm phụ nữ) tại các khu, cụm công nghiệp được học tập, tuyên truyền, phổ biến các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước có liên quan.

- Phối hợp tổ chức tuyên truyền, phổ biến các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến 90% nữ công nhân.

- Hằng năm, phối hợp tổ chức ít nhất 02 hoạt động văn nghệ, thể thao tập trung quy mô cấp tỉnh cho công nhân lao động tại các khu, cụm công nghiệp.

Mục tiêu thực hiện giai đoạn từ năm 2027 đến năm 2030

- Thành lập 60 câu lạc bộ, tổ, nhóm phụ nữ tại địa bàn các khu, cụm công nghiệp (mỗi năm thành lập 20 CLB/tổ/nhóm).

- Phần đầu 95% nữ công nhân lao động đang sinh hoạt tại các câu lạc bộ, tổ, nhóm phụ nữ tại các khu, cụm công nghiệp được học tập, tuyên truyền, phổ biến các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước có liên quan.

- Phối hợp tổ chức tuyên truyền, phổ biến các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến nữ công nhân trong các doanh nghiệp và tại địa bàn các khu, cụm công nghiệp.

- Hằng năm, phối hợp tổ chức ít nhất 02 hoạt động văn nghệ, thể thao tập trung quy mô cấp tỉnh cho công nhân lao động tại các khu, cụm công nghiệp.

Với 05 nhiệm vụ, giải pháp cần tập trung thực hiện:

- Tập trung tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, các cấp Hội đối với nhiệm vụ tập hợp công nhân lao động và phát triển hội viên, các tổ chức chính trị - xã hội tại các khu, cụm công nghiệp.

- Tăng cường lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với việc tập hợp nữ công nhân lao động và phát triển hội viên phụ nữ; xây dựng và nhân rộng các câu lạc bộ, tổ, nhóm nữ công nhân lao động tại các khu, cụm công nghiệp

- Nâng cao trách nhiệm của chính quyền các cấp trong việc tập hợp và phát triển hội viên phụ nữ, các câu lạc bộ, tổ, nhóm nữ công nhân tại các khu, cụm công nghiệp

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong tập hợp nữ công nhân lao động và phát triển hội viên, xây dựng và phát triển câu lạc bộ, tổ, nhóm phụ nữ.

- Đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Hội tại các khu, cụm công nghiệp

Để triển khai tổ chức thực hiện, đề nghị Hội LHPN cấp huyện, cơ sở có các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn:

- Xây dựng kế hoạch thành lập và duy trì hoạt động các câu lạc bộ “Nữ chủ nhà trọ”, “Nữ công nhân xa quê”; các câu lạc bộ, tổ, nhóm thu hút nữ công nhân tham gia sinh hoạt (bóng chuyền hơi, dân vũ, khiêu vũ, xây dựng gia đình hạnh phúc, ...) trong kế hoạch/chương trình công tác hằng năm.

- Hằng năm, phối hợp với Liên đoàn Lao động, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh, ... tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến nữ công nhân lao động trong các khu, cụm công nghiệp; tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao, nữ công gia chánh, xây dựng gia đình hạnh phúc, tìm hiểu kiến thức pháp luật, ...

Ban XDTCH

6. Hạnh phúc gia đình tứ đại đồng đường

Mô hình gia đình hạt nhân đang là xu hướng phát triển, nhưng không vì thế mà mô hình gia đình “tam đại đồng đường”, “tứ đại đồng đường” mất đi. Trái lại, ngày càng xuất hiện nhiều gia đình đa thế hệ cùng chung sống hạnh phúc, hòa thuận dưới một mái nhà.

4 thế hệ sống chung một mái nhà, mỗi thế hệ có một cách sống, cách nghĩ khác nhau nhưng gia đình chị Nguyễn Thị Chiến thôn Bảo Tân, xã Đại Thành, huyện Hiệp Hòa luôn yên ấm, hòa thuận. Có được điều này là do các thành viên luôn đặt tình yêu thương, sự kính trọng lên hàng đầu, cũng là phương châm ứng xử trong gia đình. Gia đình chị Chiến có 4 thế hệ cùng chung sống: bố mẹ chồng, vợ chồng con trai, cháu nội và vợ chồng chị.



Đại gia đình chị Nguyễn Thị Chiến, thôn Bảo Tân, xã Đại Thành, huyện Hiệp Hòa

Vốn dĩ là một cô gái thuần nông, chị xây dựng gia đình cùng anh Ngô Đức Hiển, sinh năm 1968, sinh được 02 người con, cuộc sống của những ngày đầu hôn nhân cũng vô cùng khó khăn, vất vả như những cặp đôi cùng trang lứa khác tại vùng quê nghèo, nhưng dù hoàn cảnh có thế nào, chị cũng luôn cùng chồng bàn bạc và quyết tâm gây dựng, phát triển kinh tế bằng nhiều cách để cải thiện đời sống gia đình và sau này nuôi các con ăn học.

Đầu tiên chị quan tâm đến việc học hỏi kiến thức, tích cực tham gia các lớp tập huấn chuyên giao khoa học kỹ thuật do Hội phụ nữ phối hợp tổ chức, đổi giống cây trồng cho phù hợp với chất đất, thâm canh tăng vụ để đạt năng suất cao. Với 8 sào ruộng của gia đình, anh chị đầu tư thêm 02 mẫu đất để đào ao nuôi cá hàng năm cho thu nhập khoảng 80-85 triệu đồng. Ngoài ra gia đình chị cải tạo chuồng trại chăn nuôi thêm lợn, gà đẻ trứng, chim bồ câu, cá, mỗi năm cho thu nhập trên 150 triệu đồng. Cần cù, chịu thương, chịu khó, đến nay gia đình anh chị đã xây dựng được căn nhà kiên cố, mua sắm đầy đủ các thiết bị cần thiết để phục vụ cuộc sống. Có điều kiện để nuôi con ăn học và phụng dưỡng bố mẹ già. Bố mẹ chồng chị năm nay đều đã ngoài 80 tuổi. Nhờ có sự quan tâm, chăm sóc, giáo dục, chỉ bảo của ông bà mà các con của chị đều chăm ngoan, học giỏi, khi còn là học sinh phổ thông năm nào các cháu cũng được giấy khen về thành tích học tập. Khi tốt nghiệp phổ thông hai cháu đều thi vào đại học, cháu lớn Ngô Thị Ngọc Ánh sinh năm 1990, năm 2012 tốt nghiệp trường Đại Học sư phạm 1 Hà Nội, đã lập gia đình và đang là giáo viên dạy trường THCS tại thành phố Hồ Chí Minh; cháu thứ hai Ngô Thế Hùng sinh năm 1993 năm 2016 tốt nghiệp trường " Đại học điện lực Hà Nội", hiện đã lập gia đình và đang công tác tại Hà Nội. Đến nay chị đã có 02 cháu ngoại và 01 cháu nội. Gia đình chị luôn chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, không có người vi phạm pháp luật và mắc tệ nạn xã hội.

Ngoài việc gây dựng kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc, chị Chiến luôn là một hội viên nòng cốt, tiêu biểu, tích cực nhiệt tình tham gia hoạt động Hội; chị thường xuyên quan tâm đến các hoạt động hỗ trợ phụ nữ nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập, giúp hội viên phát triển kinh tế, xây dựng tổ nhóm phụ nữ tiết kiệm để giúp đỡ phụ nữ nghèo... Trong những năm qua gia đình chị giúp đỡ 38 triệu đồng cho 03 hội viên nghèo phát triển kinh tế và 01 trẻ em nghèo vượt khó vươn lên trong học tập, giúp đỡ 2 gia đình liệt sỹ 10 con lợn giống và 30 con gà khi được bán mới phải hoàn trả gốc. Ngoài ra gia đình chị còn ủng hộ nhiều hoàn cảnh khó khăn khác, các phong trào văn nghệ, thể thao ở thôn, xã gia đình chị đều ủng hộ nhiệt tình.

Sống trong một gia đình có nhiều thế hệ, anh Hiền luôn cảm thấy yên tâm khi bố mẹ già luôn được quan tâm, chăm sóc, nhất là khi trái gió trở trời. *Những dịp gia đình tụ họp đông đủ, các thành viên luôn tự nhủ phải giữ vẹn tình yêu thương và đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống. Vì tất cả đều có chung huyết thống, có sợi dây gắn bó thiêng liêng, cho dù cuộc sống có nhiều biến cố, mọi thứ có thể đổi thay nhưng tình cảm gia đình không bao giờ phai nhạt.*

Chị Chiến tâm sự "lợi ích lớn nhất mà tất cả các thành viên sống trong cùng một mái nhà nhận được đó là tình cảm, sự quan tâm, chăm sóc, giúp đỡ, sẻ chia buồn vui trong cuộc sống. Ông bà định hướng cho con cháu, khi còn khỏe ông bà ở nhà giúp con cháu một số công việc trong gia đình sẽ thấy mình là người có ích hơn. Mặt khác, việc ở cạnh con cháu cũng giúp ông bà thấy ấm áp, yêu đời và an tâm hơn. Còn

với các con của chị, việc sống chung với ông bà sẽ giúp chúng phát triển hoàn thiện hơn, sống tình cảm hơn, biết yêu thương, quan tâm chăm sóc những người lớn tuổi khi họ ốm đau. Việc sống chung với ông bà cũng giúp con cháu chị giảm được nguy cơ sa đà vào các tệ nạn xã hội”.

Từ năm 2000 năm nào gia đình chị cũng đạt gia đình văn hoá tiêu biểu, 12 năm đạt gia đình văn hoá tiêu biểu cấp huyện, được UBND xã, UBND huyện tặng nhiều giấy khen, năm 2021 gia đình chị được UBND tỉnh Bắc Giang tặng Bằng khen./.

Ban GĐXH-KT

7. Điển hình gia đình phụ nữ làm kinh tế giỏi

Chị Lương Thị Tình, sinh năm 1979, là hội viên phụ nữ thôn Thành Long, xã Yên Lư, huyện Yên Dũng. Năm 1998, chị xây dựng gia đình với anh Nguyễn Văn Huyền là người cùng thôn. Trong những năm đầu ra ở riêng, kinh tế gia đình gặp nhiều khó khăn, chủ yếu phụ thuộc vào 4 sào ruộng và hơn 2000m² đất ao chưa được cải tạo, chị vừa phải nuôi mẹ già, vừa phải nuôi 2 con đang tuổi ăn học. Gia đình chị thuộc hộ cận nghèo của thôn. Với bản tính chịu khó, ham học hỏi, mong muốn gia đình có điều kiện kinh tế hơn, năm 2015 chị đã bàn với chồng mạnh dạn nhờ sự hỗ trợ của Hội phụ nữ xã tín chấp với Ngân hàng CSXH vay 50 triệu đồng từ Chương trình cho vay hộ cận nghèo để đầu tư phát triển kinh tế gia đình. Từ số vốn vay đó, cộng với vốn của gia đình, vợ chồng chị đã mua 500 con vịt siêu đẻ để lấy trứng. Năm đầu, mô hình của gia đình chị đã bán được trên 140 nghìn quả trứng vịt, sau khi trừ chi phí cho thu nhập 150 triệu đồng. Từ số vốn nuôi vịt lấy trứng, chị vay thêm anh em họ hàng, mở rộng đầu tư phát triển mô hình kinh tế của gia đình, chị cải tạo 1800m² ao của gia đình đang để không để thả cá. Để có kiến thức hơn trong đầu tư sản xuất, chị tích cực học hỏi kinh nghiệm từ mọi người xung quanh, tham gia các lớp tập huấn nâng cao kiến thức do Hội Phụ nữ và chính quyền địa phương tổ chức. Năm 2017, mô hình của gia đình chị đã xuất ra thị trường trên 10 tấn cá thương phẩm, cho thu nhập 120 triệu đồng. Không ngừng lại ở đó, gia đình chị tiếp tục đầu tư mua một máy cày và thuê thêm ruộng trồng 15 mẫu khoai tây, mỗi vụ cho thu nhập từ 150-200 triệu đồng. Đến nay, tổng thu nhập từ nuôi vịt, thả cá, trồng khoai tây và dịch vụ máy cày sau khi trừ chi phí gia đình chị thu về 500-600 triệu đồng/năm. Từ đây, gia đình chị có điều kiện trả nợ ngân hàng, nuôi con ăn học và xây được nhà cửa khang trang. Gia đình chị thoát nghèo bền vững năm 2020.

Dù bận rộn công việc nhưng chị luôn dành thời gian chăm sóc, nuôi dạy con. Các con của chị đều chăm ngoan, học giỏi: con gái lớn đã ra trường và có việc làm ổn định; con gái thứ 2 của chị đang học năm thứ nhất Trường Đại học mở địa chất Hà Nội. Bản thân chị luôn chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và địa phương. Không chỉ làm kinh tế giỏi, chị Tình còn tích cực tham gia các hoạt động do chi hội tổ chức, tích cực vận động hội viên phụ nữ mạnh dạn ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi,

chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, tích cực tham gia phong trào toàn dân xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, xây dựng làng văn hóa, gia đình văn hóa. Hàng năm, gia đình chị đều đạt “*Gia đình văn hóa*”.

Ban GĐXH-KT

8. Hội LHPN xã Nghĩa Hưng, huyện Lạng Giang quyết tâm xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện

Là một trong 5 cơ sở hội đạt danh hiệu cơ sở Hội vững mạnh toàn diện 5 năm liền nhiệm kỳ 2017-2021, nhiệm kỳ này Hội LHPN xã nghĩa Hưng, huyện Lạng Giang tiếp tục giữ vững phong trào, phấn đấu trở thành lá cờ đầu góp phần xây dựng tổ chức hội LHPN huyện Lạng Giang vững mạnh xuất sắc.



Hội LHPN xã tổ chức chương trình “Nâng bước em đến trường” năm 2023

Năm 2023, tiếp tục được hội LHPN huyện tin tưởng lựa chọn đăng ký cơ sở vững mạnh toàn diện, ngay từ đầu năm LHPN xã Nghĩa Hưng đã tập trung lựa chọn nhiệm vụ trọng tâm, triển khai đăng ký thi đua và ký giao ước thi đua tới 8/8 chi hội, trong đó tập trung cao cho các công trình/hoạt động phụ nữ tham gia xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Bên cạnh đó, Hội LHPN xã còn lựa chọn việc làm cụ thể, sáng tạo đăng ký với Đảng ủy gắn với xây dựng tổ chức hội và phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương nổi bật như: Duy trì 8 ống tiền tiết kiệm, 2 hũ gạo tiết kiệm thu được 11,3 triệu đồng và 70kg gạo tặng cho phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức 08 hội nghị tuyên truyền, hướng dẫn hội viên thu gom, phân loại rác; ra mắt mô hình điểm xử lý rác hữu cơ tại hộ với 50 thành viên tại 02 chi hội; tiếp tục phát huy hiệu quả mô hình rác tái chế tiết kiệm ủng hộ cho hoạt động hội, trong năm tiết kiệm được 5,7 triệu đồng dùng để tặng xô đựng rác và uơm giống hoa; nhận đỡ đầu 01 cháu mồ côi có hoàn cảnh khó khăn 3,6 triệu đồng; tặng 4 chiếc xe đạp; 23 xuất quà cho trẻ em nghèo dịp khai giảng; phối hợp với các ngành đoàn thể tổ chức 2 cuộc giáo dục chính

trị tư tưởng, giáo dục an toàn giao thông, phòng chống ma túy, bạo lực học đường, tuyên truyền quy định của pháp luật về việc sử dụng pháo dịp tết nguyên đán, phối hợp tổ chức hội nghị truyền thông dân số, chăm sóc sức khỏe vị thành niên cho trên 900 lượt cán bộ, giáo viên và học sinh trường THCS; huy động chị em hội viên uơm trên 3 ngàn bầu cây chuối ngọc, trồng 510 cây hoa ban, phong linh, kèn hồng, ngũ sắc trị giá trên 30 triệu đồng; làm tốt công tác vệ sinh môi trường, duy trì tốt ngày chủ nhật xanh, thường xuyên ra quân quét dọn đường làng ngõ xóm, thu gom rác thải; hoàn thành 3 công trình “*hàng rào xanh*”, “*con đường sáng xanh, sạch đẹp, an toàn*” chào mừng xã nông thôn mới kiểu mẫu trị giá trên 12 triệu đồng....

Hội LHPN xã Nghĩa Hưng đã hoàn thành 20/20 tiêu chí xây dựng cơ sở Hội vững mạnh toàn diện, phong trào hoạt động Hội được cấp ủy đánh giá đứng đầu trong khối đoàn thể; được Hội LHPN huyện xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Năm 2023, Hội LHPN xã Nghĩa Hưng được công nhận là đơn vị vững mạnh toàn diện và được trung ương hội LHPN Việt Nam tặng Bằng khen.

Ban XDTCH

9. Hội LHPN phường Thọ Xương thực hiện hiệu quả phong trào thi đua và các nhiệm vụ trọng tâm của Hội

Năm 2023, Hội LHPN phường Thọ Xương, thành phố Bắc Giang đã đoàn kết, sáng tạo thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “*Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới*” gắn với Cuộc vận động “*Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch*”, “*5 có, 3 sạch*”, các chương trình mục tiêu quốc gia, các Đề án của Chính phủ, UBND tỉnh do Hội chủ trì, làm nòng cốt, các Chương trình do Hội phát động.

Bám sát chủ đề năm “*Tập trung xây dựng cơ sở Hội vững mạnh, trọng tâm là nâng cao năng lực cán bộ Hội cơ sở*”, Hội LHPN phường đã tập trung chỉ đạo nhiều hoạt động sáng tạo, nổi bật chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, của Hội, tạo khí thế thi đua sôi nổi, sức lan tỏa đến đông đảo cán bộ, hội viên phụ nữ phường. Hưởng ứng “*Tuần lễ Áo dài*”, Hội LHPN phường đã tổ chức 04 màn đồng diễn Dân vũ trong trang phục áo dài truyền thống do hơn 400 cán bộ, hội viên phụ nữ từ 17/17 chi hội tham gia. Tổ chức Giải bóng chuyền hơi, kéo co với hơn 200 vận động viên tham gia; tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt với sự tham gia biểu diễn của gần 500 vũ công đến từ 17/17 chi hội phụ nữ; tổ chức tập luyện và tham gia biểu diễn 02 tiết mục tại Lễ khai mạc Hội thi dân vũ và thể dục thể thao toàn quốc năm 2023 tại tỉnh với hơn 100 thành viên tham gia. 15/17 chi hội tổ chức giao lưu dân vũ, văn nghệ, bóng chuyền hơi chào mừng với hơn 4 ngàn lượt cán bộ, hội viên, phụ nữ, nhân dân tham gia và cổ vũ.

Thực hiện chương trình “*Mẹ đỡ đầu*”, Hội LHPN phường đã chỉ đạo các chi hội rà soát, nắm tình hình và lựa chọn đỡ đầu 18 trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn, tổng số

tiền trao đỡ đầu là 40,8 triệu đồng; đồng thời tặng hàng chục suất quà, sách vở, đồ dùng học tập, xe đạp cho các em nhân dịp đầu năm học mới tổng trị giá gần 20 triệu đồng. Hưởng ứng chương trình “*Đồng hành cùng con đến trường*”, Hội đã trao tặng 17 bộ sách giáo khoa mới, 17 chiếc cặp sách và đồ dùng học tập cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi trị giá trên 8,5 triệu đồng.

Để thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “*Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch*”, “*5 có, 3 sạch*” góp phần tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, Hội LHPN phường đã lựa chọn chi hội Tổ dân phố số 7 làm điểm chỉ đạo xây dựng mô hình “*5 có 3 sạch*”; sau đó nhân rộng toàn phường đến 17/17 chi hội, với tổng số 3.628 thành viên tham gia. Vận động cán bộ, hội viên phụ nữ tích cực thực hiện ngày “*Chủ nhật xanh*” hàng tuần, thu hút trên 40 nghìn lượt cán bộ, hội viên phụ nữ và người dân tham gia quét dọn đường làng, khu phố. Duy trì hoạt động của 88 “*Tổ phụ nữ thu gom, phân loại, đổ rác thải đúng giờ, đúng nơi quy định bảo vệ môi trường, hỗ trợ hội viên phụ nữ, trẻ em nghèo có hoàn cảnh khó khăn, xây dựng quỹ chi hội*” có 2.532 thành viên; thành lập 17 điểm thu gom, phân loại rác thải có thể tái chế để bán lấy tiền gây quỹ, số tiền thu được từ mô hình là 39,5 triệu đồng. Ngoài ra, Hội LHPN phường còn tổ chức chương trình “*Đổi rác thải tái chế lấy cây xanh*”, trồng 1.500 cây xanh các loại xây dựng công trình “*Vườn cây phụ nữ*”...

Để đảm bảo nguồn kinh phí tổ chức các hoạt động thực hiện Đề án 938, 939, Hội LHPN phường đã đề xuất và được hỗ trợ 67,6 triệu đồng, trong đó tổ chức chương trình “*Ấm tình thương Xuân Quý Mão năm 2023*”, tặng 130 suất quà cho phụ nữ, trẻ em nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em mồ côi trên địa bàn phường với tổng số tiền 36 triệu đồng; phối hợp phát miễn phí hàng trăm suất cháo từ thiện tại Bệnh viện Sản nhi Bắc Giang; duy trì hoạt động của “*Tủ quần áo thiện nguyện*” để giúp đỡ những người thiếu quần áo mặc. Hội còn tổ chức các hoạt động hỗ trợ 12 chị vay vốn để khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh, giải quyết việc làm, góp phần ổn định đời sống.

Hội LHPN phường tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; nâng cao chất lượng công tác giám sát, phản biện xã hội; tập trung xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, vai trò, vị thế, uy tín của Hội ngày càng được khẳng định. Trong năm, Hội LHPN phường đã kết nạp được 80 hội viên nông nghiệp - đô thị (*vượt 220% chỉ tiêu được giao*); kết nạp 03 hội viên danh dự; giới thiệu được 02 hội viên ưu tú để Đảng kết nạp. 26/26 chỉ tiêu thi đua năm 2023 đã hoàn thành, trong đó có 16 chỉ tiêu vượt.

Với những kết quả đạt được, phong trào thi đua của Hội LHPN phường luôn được cấp ủy, Hội LHPN thành phố đánh giá cao, xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Trung ương Hội LHPN Việt Nam tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua và các nhiệm vụ trọng tâm công tác Hội năm 2023./.

Văn phòng

10. Một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2024

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII; Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ XVI; năm 2024, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh chỉ đạo các cấp Hội thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm, chủ yếu như sau:

*** CHỦ ĐỀ CÔNG TÁC HỘI NĂM 2024: "Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động Hội"**

*** MỘT SỐ CHỈ TIÊU THI ĐUA CHÍNH**

- 100% huyện thành Hội, 100% cơ sở xã/phường/thị trấn phát động PTTĐ và tổ chức ít nhất 02 hoạt động tuyên truyền về PTTĐ/năm; 100% chi, tổ tuyên truyền về PTTĐ trong sinh hoạt định kỳ; 100% huyện thành Hội, 100% cơ sở tham mưu/phối hợp các đơn vị, tổ chức cùng cấp tổ chức/lồng ghép tổ chức hoạt động của PTTĐ với phong trào, cuộc vận động tại địa phương.

- 100% huyện/thành Hội, 100% Hội LHPN xã/phường/thị trấn đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số trong chỉ đạo, điều hành, triển khai hoạt động Hội: 100% huyện/thành Hội, ít nhất 50% Hội LHPN xã/phường/thị trấn triển khai hệ thống điều hành công việc, quản lý văn bản qua mạng Internet trong hệ thống Hội; 100% Hội LHPN xã/phường/thị trấn phối hợp với các ban ngành, đoàn thể địa phương tổ chức ít nhất 01 hoạt động Hội nâng cao kiến thức, kỹ năng ứng dụng CNTT cho hội viên, phụ nữ; 100% huyện/thành Hội, 100% Hội LHPN xã/phường/thị trấn cập nhật, sử dụng phần mềm quản lý cán bộ, hội viên đảm bảo tiến độ theo quy định; tăng cường tổ chức hội nghị, giao ban bằng hình thức trực tuyến, các hoạt động nâng cao năng lực số cho phụ nữ.

- 100% cơ sở Hội lựa chọn, duy trì thường xuyên ít nhất 01 loại hình hoạt động (sinh hoạt chuyên đề, câu lạc bộ, tập luyện thể thao...) để vận động phụ nữ nâng cao kiến thức, trau dồi đạo đức, rèn luyện sức khỏe.

- 100% huyện, thành phố, 100% cơ sở triển khai thực hiện đảm bảo chất lượng, hiệu quả Đề án "Tuyên truyền, vận động, hướng dẫn hội viên phụ nữ thực hiện thu gom, phân loại, đổ rác thải sinh hoạt đúng quy định trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2025" theo kế hoạch của tỉnh.

- 100% phụ nữ, trẻ em gái là nạn nhân của bạo lực gia đình, nạn nhân mua bán người trở về được hỗ trợ tiếp cận ít nhất một dịch vụ trợ giúp xã hội.

- Bình quân, mỗi chi hội phụ nữ giúp ít nhất 01 hộ nghèo/cận nghèo thoát nghèo (Riêng TP Bắc Giang: bình quân 06 chi hội giúp ít nhất 01 hộ nghèo/cận nghèo thoát nghèo); mỗi cơ sở xã/phường/thị trấn giúp ít nhất 02 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ thoát nghèo bền vững (Riêng TP Bắc Giang mỗi cơ sở giúp ít nhất 01 hộ nghèo/cận nghèo do phụ nữ làm chủ thoát nghèo bền vững).

- Mỗi huyện, thành phố phối hợp hỗ trợ thành lập mới 4 HTX, 5 THT do phụ nữ tham gia quản lý, điều hành, tạo nhiều việc làm cho lao động nữ, trong đó có ít nhất 01 HTX do

phụ nữ làm chủ; củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động cho 4 HTX, 8 THT do phụ nữ tham gia quản lý, điều hành; phối hợp tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nghề cho 240 lao động nữ, trong đó 70% trở lên có việc làm sau đào tạo nghề; hỗ trợ ít nhất 12 phụ nữ khởi nghiệp/khởi sự kinh doanh. Ít nhất 80% phụ nữ khuyết tật được Hội hỗ trợ, giúp đỡ.

- Mỗi Hội LHPN xã/phường/thị trấn đăng ký và thực hiện 01 công trình/phần việc góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Mỗi cơ sở Hội chưa đạt xã nông thôn mới nâng cao/kiểu mẫu vận động, hỗ trợ thêm ít nhất 05 hộ gia đình đạt tiêu chí “gia đình 5 không, 3 sạch”; 94% trở lên hộ gia đình hội viên phụ nữ đạt 5 không, 3 sạch. 100% xã Nông thôn mới nâng cao/kiểu mẫu, phường/thị trấn triển khai thực hiện tiêu chí 5 có 3 sạch; vận động hỗ trợ thêm ít nhất 05 hộ gia đình đạt tiêu chí “gia đình 5 có, 3 sạch”; 70% trở lên hộ gia đình hội viên phụ nữ đạt 5 có 3 sạch.

- Mỗi huyện/thành Hội vận động, hỗ trợ xây dựng ít nhất 02 nhà MATT giúp phụ nữ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn (ưu tiên phụ nữ dân tộc thiểu số, tôn giáo) trị giá theo mức quy định của tỉnh.

- 100% huyện/thành phố và cơ sở tổ chức các hoạt động trực tiếp nhận đỡ đầu hoặc kết nối các tổ chức/cá nhân nhận đỡ đầu trẻ mồ côi đến năm 18 tuổi với mức quy định của tỉnh (*bình quân từ 300.000 đồng - 500.000 đồng trở lên/01 trẻ/01 tháng*).

- 100% Hội LHPN huyện, thành phố và cơ sở xã/phường/thị trấn tổ chức giám sát chính sách, pháp luật về bình đẳng giới/chính sách, pháp luật có liên quan đến tổ chức Hội và hội viên, phụ nữ, trẻ em tại địa phương; thực hiện giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ, đảng viên; chủ trì thực hiện phản biện xã hội đối với ít nhất một dự thảo văn bản của cơ quan-nhà nước, cấp ủy cùng cấp có liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, hội viên, phụ nữ, quyền và trách nhiệm của Hội LHPN Việt Nam; thực hiện đóng góp ý kiến đối với cấp ủy, chính quyền, người đứng đầu, cán bộ, đảng viên.

- Các huyện/thành Hội tổ chức diễn đàn đối thoại với lãnh đạo cấp ủy/chính quyền theo QĐ 218-QĐ/TW để giải quyết các vấn đề đặt ra đối với hội viên, phụ nữ và tổ chức Hội tại địa phương; 100% cơ sở xã/phường/thị trấn có văn bản đề xuất cấp ủy/chính quyền địa phương giải quyết kiến nghị, đề xuất những vấn đề xã hội mà cán bộ, hội viên phụ nữ trên địa bàn quan tâm, kiến nghị.

- 100% huyện, thành Hội và cơ sở tổ chức đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ các cấp và Nghị quyết Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII.

- Kết nạp hội viên nông nghiệp đô thị năm 2024 tăng so với tổng số hội viên năm 2023: huyện Tân Yên, Lạng Giang, Việt Yên là 300 hội viên; Lục Nam, Lục Ngạn, Sơn Động, Yên Dũng, Yên Thế, Hiệp Hòa: 250 hội viên/huyện; TP Bắc Giang: 200 hội viên. 100% cơ sở tập hợp 50% phụ nữ từ 18 tuổi trở lên, 60% phụ nữ từ 18 tuổi trở lên có mặt tại địa phương.

- Trung bình mỗi cơ sở xã/phường/thị trấn phát hiện, bồi dưỡng, giới thiệu để Đảng kết nạp ít nhất 01 hội viên nông nghiệp/ đô thị ưu tú.

*** CÁC TRỌNG TÂM CHỈ ĐẠO**

- Triển khai đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ các cấp, Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Bắc Giang lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII.

- Đẩy mạnh việc triển khai thực hiện nội dung 4 tiêu chí Phong trào thi đua “*Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới*” gắn với học tập, làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến cán bộ, hội viên, phụ nữ; nâng cao chất lượng Cuộc vận động “*Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch*”; đánh giá và nhân rộng mô hình “*Gia đình 5 có, 3 sạch*” ở địa bàn xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu và đô thị văn minh.

- Cụ thể hóa các nhiệm vụ và giải pháp thực hiện hai khâu đột phá, trong đó chú trọng: Thí điểm các hình thức/hoạt động ứng dụng CNTT trong tập hợp, phát triển, quản lý hội viên và thu hút phụ nữ, hội viên tham gia sinh hoạt Hội trên môi trường mạng; tăng cường tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử của Hội và các nền tảng mạng xã hội; hỗ trợ phụ nữ nâng cao kỹ năng, năng lực tham gia các hoạt động trên sàn thương mại điện tử và mạng xã hội; tham mưu cơ chế và huy động mọi nguồn lực thúc đẩy ứng dụng CNTT trong hoạt động Hội đạt kết quả thực chất. Hội LHPN tỉnh thí điểm ít nhất 01 mô hình ứng dụng CNTT trong hoạt động Hội; 100% huyện/thành Hội, đơn vị có ít nhất 01 bài tham gia Hội thi “*Ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức sinh hoạt Hội*” toàn quốc; 100% Hội LHPN xã, phường, thị trấn có trang bị máy tính làm việc riêng, kết nối internet...

- Tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền: Tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong các tầng lớp phụ nữ góp phần nâng cao nhận thức cho phụ nữ trong việc tuân thủ pháp luật và tham gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội; tổ chức đối thoại giữa phụ nữ với người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương; tạo nguồn cán bộ nữ, quan tâm công tác phát triển đảng viên trong đội ngũ cán bộ Hội các cấp, giới thiệu quần chúng là hội viên, phụ nữ ưu tú cho Đảng; thực hiện tốt Đề án số 15-ĐA/TU ngày 06/01/2023 của BTV Tỉnh ủy về việc tăng cường công tác cán bộ trẻ, cán bộ nữ diện BTV Tỉnh ủy quản lý giai đoạn 2023-2030. Chú trọng công tác sơ/tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách của nhà nước về công tác phụ nữ và bình đẳng giới;

- Chủ động triển khai các chương trình/kế hoạch/thỏa thuận phối hợp, liên ngành giữa Hội LHPN tỉnh với các cơ quan, ban, ngành phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương.

- Nâng cao chất lượng công tác giám sát, phản biện xã hội và đề xuất chính sách liên quan đến bình đẳng giới, phụ nữ, trẻ em: tăng cường lấy ý kiến hội viên, phụ nữ vào các dự án Luật bằng hình thức phù hợp; nghiên cứu, đóng góp có chất lượng vào văn bản quy phạm pháp luật; nắm chắc tình hình phụ nữ, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của phụ nữ trên các lĩnh vực, phản ánh tại các kỳ họp Hội đồng nhân dân các cấp; chủ

động, kịp thời lên tiếng bảo vệ và tham gia giải quyết các trường hợp phụ nữ, trẻ em bị xâm hại quyền và lợi ích hợp pháp.

- Tập trung xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, hoạt động chuyên nghiệp, hiệu quả; tiếp tục mở rộng các hình thức tập hợp, thu hút phát triển hội viên, nhất là những địa bàn cơ sở Hội có tỷ lệ thu hút hội viên thấp. Duy trì hoạt động Ủy ban kiểm tra các cấp và công tác kiểm tra, giám sát đảm bảo đúng quy định.

- Bám sát nhiệm vụ được giao, triển khai có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia, các nghị quyết, chương trình hành động phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đặc biệt Dự án thành phần số 8 “*Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em*”; các Đề án của Chính phủ, UBND tỉnh do Hội chủ trì, làm nòng cốt; các Chương trình do Hội phát động như: Chương trình “*Mẹ đỡ đầu*”, “*Đồng hành cùng phụ nữ biên cương*”...

- Chủ động tham mưu công tác đối ngoại nhân dân và hỗ trợ phụ nữ hội nhập quốc tế. Triển khai thực hiện hiệu quả Thỏa thuận hợp tác giữa Hội LHPN tỉnh Bắc Giang với tỉnh Xay Sôm Bun (*Lào*) giai đoạn 2022-2025. Tích cực tham mưu hoạt động kết nối, huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực quốc tế trong hoạt động Hội. Đẩy mạnh hoạt động thông tin, tuyên truyền đối ngoại gắn với các sự kiện lớn của đất nước, của Hội./.

*** MỘT SỐ HỘI NGHỊ/HOẠT ĐỘNG LỚN CẤP TỈNH**

- Tổ chức “*Tết sum vầy – Xuân yêu thương*” cho phụ nữ dân tộc thiểu số và nữ công nhân lao động khu nhà trọ

- Tổ chức Giải Cầu lông truyền thống phụ nữ lần thứ XXV

- Sơ kết 01 năm triển khai thực hiện mô hình 5 có, 3 sạch

- Hội thi tuyên truyền viên giỏi về bảo vệ môi trường và phòng, chống rác thải nhựa, hạn chế rác thải ra môi trường (*theo Đề án 1553*)

- Giao lưu Câu lạc bộ xây dựng gia đình hạnh phúc tiêu biểu

- Tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ các cấp

- Tổ chức Ngày hội phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp năm 2024 và Cuộc thi ý tưởng phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp cấp tỉnh.

- Đón tiếp đoàn Hội LHPN tỉnh Xay Sôm Bun sang thăm, làm việc với Hội LHPN tỉnh Bắc Giang

- Tổ chức đối thoại giữa đồng chí Chủ tịch Hội LHPN tỉnh với cán bộ, hội viên phụ nữ.

- Giao lưu dân vũ thể thao phụ nữ cao tuổi

- Liên hoan các mô hình truyền thông tiêu biểu toàn quốc (*theo Dự án 8*)

Văn phòng

II. MỘT SỐ VĂN BẢN, CHÍNH SÁCH MỚI

1. Quy định chính sách khuyến khích phát triển sản phẩm OCOP trên địa bàn (NQ 67/2023/NQ-HĐND ngày 13/12/2023)

Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang ban hành Nghị quyết 67/2023/NQ-HĐND ngày 13/12/2023 quy định chính sách khuyến khích phát triển sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2024 - 2025.

Theo đó, đối tượng áp dụng là doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác (gọi tắt là tổ chức), hộ sản xuất có đăng ký kinh doanh (gọi tắt là cá nhân) trực tiếp sản xuất tạo ra sản phẩm hàng hóa và sản phẩm dịch vụ thuộc 06 nhóm sản phẩm (thực phẩm; đồ uống; dược liệu và sản phẩm từ dược liệu; hàng thủ công mỹ nghệ; sinh vật cảnh; dịch vụ du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái và điểm du lịch) theo quy định tại Quyết định số 919/QĐ-TTg ngày 01/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2021 - 2025.

Điều kiện hỗ trợ để được hỗ trợ: Các tổ chức, cá nhân có sản phẩm hàng hóa và dịch vụ được cấp có thẩm quyền quyết định công nhận sản phẩm OCOP đạt 3 sao trở lên.

Mức hỗ trợ: Sản phẩm hàng hóa và dịch vụ tham gia đánh giá phân hạng lần đầu: 50 triệu đồng/sản phẩm đạt 3 sao; 150 triệu đồng/sản phẩm 4 sao; 300 triệu đồng/sản phẩm đạt 5 sao.

Với sản phẩm hàng hóa và dịch vụ tham gia đánh giá nâng hạng sao: Trường hợp giữ nguyên hạng sao, hỗ trợ 20 triệu đồng/sản phẩm 3 sao, 60 triệu đồng/sản phẩm 4 sao. Trường hợp đạt nâng hạng sao, hỗ trợ 150 triệu đồng/sản phẩm đạt 4 sao; 300 triệu đồng/sản phẩm đạt 5 sao.

Hỗ trợ một lần sau khi sản phẩm được cấp có thẩm quyền cấp quyết định công nhận sản phẩm OCOP.

Nguồn kinh phí cấp tỉnh hỗ trợ đối với các sản phẩm hàng hóa và dịch vụ được công nhận sản phẩm OCOP đạt từ 4 sao trở lên và các sản phẩm hàng hóa và dịch vụ tham gia đánh giá, phân hạng lần đầu được công nhận sản phẩm OCOP đạt 3 sao của các huyện Sơn Động, Lục Ngạn, Lục Nam và Yên Thế,

Ngân sách huyện hỗ trợ, các sản phẩm hàng hóa dịch vụ được công nhận sản phẩm OCOP đạt 3 sao của các huyện Tân Yên, Việt Yên, Yên Dũng, Hiệp Hòa, Lạng Giang và thành phố Bắc Giang; Đối với sản phẩm hàng hóa và dịch vụ tham gia đánh giá, phân hạng lại giữ nguyên hạng 3 sao tại tất cả các huyện, thành phố.

Trình tự, thủ tục thực hiện:

Trường hợp sản phẩm OCOP được công nhận 4 sao, 5 sao: Tổ chức, cá nhân thuộc diện hỗ trợ gửi 01 bộ hồ sơ gồm: (Đơn đề nghị hỗ trợ khuyến khích phát triển sản phẩm OCOP, Bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản

xuất kinh doanh (đối với tổ hợp tác là Hợp đồng hợp tác) đến Bộ phận Một cửa của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Giang.

Trường hợp sản phẩm OCOP được công nhận 3 sao: Tổ chức, cá nhân thuộc diện hỗ trợ gửi 01 bộ hồ sơ đến bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện (lĩnh vực Nông nghiệp và PTNT).

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2024 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2025.

Ban TG- CSLP

2. Nghị định 76/2023/NĐ-CP ngày 01/11/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình trong đó, quy định về mức chi cho các hoạt động phòng, chống bạo lực gia đình.

Ngày 01/11/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 76/2023/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình. Theo đó:

Cụ thể, ngân sách nhà nước chi cho công tác phòng, chống bạo lực gia đình được bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm của cơ quan, tổ chức chính trị - xã hội được giao nhiệm vụ có liên quan đến phòng, chống bạo lực gia đình theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước và phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành.

Mức chi quy định tại Nghị định này là mức tối đa để cơ quan, tổ chức chính trị - xã hội lập dự toán chi cho hoạt động phòng, chống bạo lực gia đình. Thủ trưởng cơ quan, tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định mức chi cụ thể nhưng không vượt quá mức chi quy định tại Nghị định này để thực hiện, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả và phù hợp với khả năng ngân sách nhà nước.

Đối với các khoản chi có liên quan đến phòng, chống bạo lực gia đình không được quy định tại Nghị định này thì thực hiện theo nội dung chi, mức chi quy định tại các văn bản pháp luật có liên quan.

Đối với các khoản chi tiền bồi dưỡng cuộc họp, hội nghị, hội thảo đối với công chức, viên chức quy định tại các Điều 34, 35 và 41 Nghị định này (*Chi tổ chức thi tìm hiểu về phòng, chống bạo lực gia đình; Chi xây dựng, triển khai mô hình phòng, chống bạo lực gia đình; Chi hoạt động phối hợp liên ngành, sơ kết, tổng kết*) chấm dứt khi thực hiện cải cách chế độ tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21 tháng 5 năm 2018 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp.

Chi hoạt động thông tin, truyền thông, giáo dục

Chi thông tin, truyền thông, giáo dục thông qua hình thức hội nghị, hội thảo, tập huấn, nói chuyện chuyên đề: Nội dung chi, mức chi thực hiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chính về chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị.

Chi thông tin, truyền thông, giáo dục trên các phương tiện thông tin đại chúng: Nội dung và mức chi nhuận bút xây dựng bản tin, phóng sự, tọa đàm về phòng, chống bạo lực gia đình thực hiện theo quy định của Chính phủ về chi chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí, xuất bản.

Chi thông tin, truyền thông, giáo dục thông qua loa truyền thanh theo quy định của Chính phủ về chi nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm điện ảnh, mỹ thuật, nhiếp ảnh, sân khấu và các loại hình nghệ thuật biểu diễn khác.

Chi sản xuất và phát hành băng rôn, panô, áp-phích, tranh cổ động: Mức chi theo hóa đơn, chứng từ và quy định của pháp luật về đấu thầu.

Chi tổ chức các buổi biểu diễn văn nghệ, tiểu phẩm tại cộng đồng:

Bồi dưỡng luyện tập chương trình mới: Tối đa 100.000 đồng/người/buổi; số buổi luyện tập tối đa cho một chương trình là 10 buổi;

Bồi dưỡng trong chương trình biểu diễn: Tối đa 300.000 đồng/người;

Bồi dưỡng người dẫn chương trình: Tối đa 500.000 đồng/buổi;

Chi xăng xe hoặc thuê phương tiện, chụp ảnh tư liệu, thiết bị, dụng cụ và các khoản thuê khác: Mức chi theo thực tế căn cứ vào hợp đồng, hóa đơn, chứng từ, giá thị trường tại địa phương và quy định của pháp luật.

Chi tổ chức chiến dịch truyền thông tại cộng đồng:

Chi xây dựng kịch bản: Tối đa 1.000.000 đồng/kịch bản;

Bồi dưỡng người dẫn chương trình: Tối đa 500.000 đồng/người/buổi;

Chi bồi dưỡng cho những người trực tiếp tham gia chiến dịch truyền thông tại cộng đồng: Tối đa 100.000 đồng/người/buổi;

Biểu diễn văn nghệ theo quy định tại khoản 5 Điều này;

Chi xăng xe hoặc thuê phương tiện, chụp ảnh tư liệu, thiết bị, dụng cụ và các khoản thuê khác: Mức chi theo thực tế căn cứ vào hợp đồng, hóa đơn, chứng từ, giá thị trường tại địa phương và quy định của pháp luật.

Chi biên soạn tài liệu mẫu để tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng về phòng, chống bạo lực gia đình: Thực hiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chính về nội dung, mức chi xây dựng chương trình đào tạo, biên soạn giáo trình môn học đối với giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp.

Chi xây dựng, triển khai mô hình phòng, chống bạo lực gia đình

Chi nghiên cứu xây dựng mô hình phòng, chống bạo lực gia đình được thực hiện theo quy định của pháp luật về nội dung và mức chi thực hiện các hoạt động nghiên cứu, điều tra, khảo sát, đánh giá.

Chi soạn thảo mô hình: Tối đa 20.000.000 đồng/mô hình.

Chi cho người tham gia triển khai thực hiện mô hình: Mức chi theo thực tế số ngày tham gia, tối đa 100.000 đồng/người/ngày hoặc khoán chi tối đa 2.000.000 đồng/người/tháng.

Các khoản chi khác thực hiện theo thực tế, căn cứ vào hóa đơn, chứng từ và theo các quy định của pháp luật có liên quan.

Chi hoạt động tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình

Chi hỗ trợ thiết lập phòng, bộ phận tư vấn: điện thoại, máy tính, thiết bị, vật tư thực hiện theo quy định của pháp luật.

Chi biên soạn tài liệu mới; chỉnh sửa, bổ sung cập nhật tài liệu phù hợp với nội dung tư vấn theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Chi thù lao cho nhân viên tư vấn theo chế độ hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc: Mức chi theo thỏa thuận dựa trên năng suất, chất lượng, hiệu quả công việc và quy định của pháp luật về chế độ tiền lương, tiền công.

Chi các khoản điện, nước, văn phòng phẩm, phô tô tài liệu phục vụ hoạt động tư vấn: Mức chi theo hóa đơn, chứng từ, giá thị trường tại địa phương nhưng tối đa không quá 5.000.000 đồng/tháng/cơ sở.

Nghị định 76/2023/NĐ-CP có hiệu lực kể từ ngày 25/12/2023.

Ban TG- CSLP

3. Nghị quyết số 81/2023/NQ-HĐND ngày 13/12/2023 của HĐND tỉnh quy định một số nội dung liên quan đến người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, phường, thị trấn và người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, tổ, địa phương trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Ngày 13/12/2023, HĐND tỉnh Bắc Giang đã ban hành Nghị quyết số 81/2023/NQ-HĐND quy định một số nội dung liên quan đến người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, phường, thị trấn và người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, tổ, địa phương trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Nghị quyết này quy định chức danh, mức phụ cấp từng chức danh người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn (gọi chung là cấp xã); mức phụ cấp chức danh người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố; mức hỗ trợ hàng tháng đối với người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố; kiêm nhiệm và phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố và người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố.

Theo đó, mức phụ cấp hàng tháng (hệ số so với mức lương cơ sở) đối với Phó Chủ tịch Hội LHPN là: 1.35 (đối với cấp xã loại 1), 1.18 (đối với cấp các loại 2), 0.99 (đối với cấp xã loại 3). Mức hỗ trợ hàng tháng (hệ số so với mức lương cơ sở) đối với Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ là 0.35 (Thôn từ 350 hộ trở lên, tổ dân phố từ 500 hộ trở lên;

thôn, tổ dân phố thuộc đơn vị hành chính cấp xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự), 0.33 (Thôn, tổ dân phố còn lại).

Cán bộ, công chức cấp xã; người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố khi kiêm nhiệm được hưởng 100% mức phụ cấp, mức hỗ trợ của chức danh, công việc kiêm nhiệm.

Nghị quyết này thay thế: Nghị quyết số 45/2019/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2019 của HĐND tỉnh quy định chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, ở thôn, tổ dân phố và người tham gia công việc ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; Nghị quyết số 27/2021/NQ-HĐND ngày 10 tháng 8 năm 2021 của HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 1 và Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Nghị quyết số 45/2019/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Bắc Giang.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang khóa XIX, Kỳ họp thứ 14 thông qua ngày 13/12/2023 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2024.

Ban TG- CSLP

4. Chỉ thị số 28 –CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc

Thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đề nghị các cấp Hội triển khai thực hiện tốt một số nội dung sau:

- Tổ chức quán triệt, tuyên truyền chủ trương của Đảng sát với thực tiễn địa phương; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, hội viên phụ nữ đối với sự phát triển của thế hệ tương lai gắn với phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu của cán bộ, hội viên phụ nữ; phối hợp chặt chẽ các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị và vận động cán bộ, hội viên phụ nữ, tạo sức mạnh tổng hợp nâng cao hiệu quả công tác chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em, bảo đảm cho trẻ em được thụ hưởng lợi ích tốt nhất, không bị phân biệt đối xử, được bày tỏ ý kiến và được lắng nghe.

- Phối hợp hoàn thiện chính sách, pháp luật; tiêu chuẩn, quy trình tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản cho trẻ em phù hợp giai đoạn mới; khuyến khích, huy động tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân, xã hội tham gia, phối hợp thực hiện tốt các chính sách, mục tiêu, chỉ tiêu, giải pháp, mô hình chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em.

- Phối hợp đẩy mạnh thực hiện Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2021 - 2030, Chiến lược quốc gia về dinh dưỡng giai đoạn 2021 - 2030 và tầm nhìn đến năm 2045, Chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2021 - 2030, Chương trình can thiệp giảm tử vong trẻ em dưới 5 tuổi đến năm 2030,

Chương trình phòng ngừa, giảm thiểu trẻ em lao động trái quy định của pháp luật giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030, Chương trình chăm sóc sức khỏe tâm thần trẻ em, chăm sóc trẻ em mồ côi giai đoạn 2023 - 2030 và các chương trình, kế hoạch khác có liên quan đến trẻ em; phối hợp xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu về trẻ em liên thông với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu chuyên ngành. Phối hợp ngăn chặn, phòng ngừa các hành vi xâm hại, bạo lực, bỏ rơi, mua bán, lạm dụng, xúi giục, kích động trẻ em và các hành vi bị nghiêm cấm khác.

- Xây dựng môi trường gia đình, nhà trường, xã hội an toàn, lành mạnh, thân thiện, bảo đảm cho trẻ em có cơ hội phát triển về thể chất, tinh thần, nhân cách, tài năng, trí tuệ. Tăng cường phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội, nêu cao trách nhiệm của gia đình, nhà trường; chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, chuẩn bị cho trẻ em sống có trách nhiệm, thực hiện bốn phận với gia đình, nhà trường, cộng đồng, xã hội, quê hương đất nước phù hợp với lứa tuổi. Đẩy mạnh bảo vệ trẻ em trước thông tin không có lợi trên không gian mạng và xã hội, những vấn đề ảnh hưởng đến phát triển toàn diện; không để trẻ em làm công việc ảnh hưởng đến học tập, sức khỏe, phát triển thể chất, trí tuệ, tinh thần; phát triển hệ thống tư pháp thân thiện và bảo vệ trẻ em.

- Tăng cường vai trò của tổ chức Hội trong công tác vận động, tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào "Toàn dân chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em" gắn với cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh". Cung cấp thông tin, tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn, nhân rộng các phong trào, mô hình, sáng kiến chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em; kịp thời phản ánh, phối hợp giải quyết những vấn đề liên quan đến trẻ em. Quan tâm bảo đảm quyền trẻ em, tạo điều kiện cho trẻ em được tham gia vào các vấn đề có liên quan trong gia đình, nhà trường, tổ chức của trẻ em./.

Ban GDXXH-KT

